



บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ระหว่าง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง

กับ

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ซึ่งเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ซึ่งเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายของรัฐบาลและแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ อันจะส่งผลต่อการลดปัญหาการทุจริตให้น้อยลงและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงไว้ ซึ่งผู้ให้สัญญาตกลงให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ตามหลักวิชาและจรรยาข้าราชการ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ หากผลประโยชน์ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

2. จะส่งเสริม สนับสนุนการปลูกจิตสำนึกของบุคลากร โดยการมอบนโยบาย กำหนดแผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และผลักดันการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบ ที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม “เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่โกง” ตลอดจนการดำรงชีวิตและการทำงานบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. จะปรับปรุงกลไกการทำงานภายในองค์กรให้มีขั้นตอนการทำงานที่โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตลอดจนมีมาตรฐานขั้นตอน/กระบวนการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

4. จะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีวินัย ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา กระทำผิดวินัย

5. จะให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต

6. จะดำเนินการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ โดยควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด



7. ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีกรกระทำหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งจะให้ดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่าย ได้ทำความเข้าใจตามข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และมอบให้แต่ละฝ่ายถือไว้คนละฉบับ

ลงนามร่วมกัน ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565



(นายภาณุพันธุ์ จันทรา) ผู้รับสัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง

 (นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์) ผู้ให้สัญญา  (นายทองศักดิ์ ศรีบุรินทร์) ผู้ให้สัญญา

 (นางจิระภา แสนมณี) ผู้ให้สัญญา (นางสันทนา คุณนา) ผู้ให้สัญญา

(นายปรีชา นาราศรี) ผู้ให้สัญญา (นางสาวระวีวรรณ จันทะคุณ) ผู้ให้สัญญา